

Số: 28 /BC-HĐND

Côn Đảo, ngày 20 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả triển khai Kết luận 122-KL/HU ngày 06/7/2022
của Thường trực Huyện ủy tại Hội nghị giao ban quý II/2022

Thực hiện Công văn số 1173-CV/HU ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Huyện ủy về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị Giao ban quý III/2022 của Thường trực Huyện ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 122-KL/HU ngày 6/7/2022 như sau:

Trên cơ sở Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của HĐND huyện); HĐND huyện đã ban hành Chương trình công tác giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022 (theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của HĐND huyện) và Thường trực HĐND huyện chỉ đạo, điều hòa phân công hai Ban, các tổ đại biểu HĐND huyện tiếp tục nâng cao trách nhiệm của đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân. Trong đó, Hoạt động giám sát, khảo sát đề kịp thời nắm bắt tình hình triển khai Nghị quyết HĐND huyện về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên địa bàn và việc theo dõi, đôn đốc sớm giải quyết, những ý kiến, kiến nghị mà đại biểu HĐND huyện cũng như đông đảo cử tri quan tâm, bức xúc được Thường trực HĐND huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng. Qua giám sát, chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại hạn chế và đề ra những biện pháp để kịp thời khắc phục.

I. Kết quả thực hiện:

1. Giám sát chuyên đề theo Chương trình công tác giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022: 09 tháng đầu năm, Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện đã tổ chức 06 cuộc giám sát bao gồm:

- Giám sát các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Côn Đảo (nguồn phân cấp 2020-2021) và các dự án và nhiệm vụ đầu tư từ nguồn SNKT (2020-2021).
- Giám sát Công tác quản lý Bền thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo.
- Giám sát công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Côn Đảo, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
- Giám sát công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới (2021-2022) và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.
- Giám sát công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường và các dự án liên quan đến môi trường.

Ngoài ra, trong tháng 10/2021, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức khảo sát, giám sát về hiệu quả của hệ thống camera giám sát giao thông và an ninh trên địa bàn huyện.

2. Kết quả giám sát đối với 02 nội dung theo kết luận 122-KL/HU ngày 06/7/2022 của Thường trực Huyện uỷ:

a. Việc xem xét đưa vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn giao thông vào nội dung chất vấn tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022:

Tháng 5/2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tổ chức giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường và tiến độ, hiệu quả của các dự án/đề án liên quan đến môi trường trên địa bàn huyện Côn Đảo; qua các buổi khảo sát thực tế và làm việc trực tiếp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Đầu tư xây dựng (*cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và chủ đầu tư các dự án liên quan đến môi trường trên địa bàn huyện*), các cơ quan, đơn vị liên quan; Đoàn giám sát ghi nhận hiện trạng các tuyến đường trên địa bàn huyện, đặc biệt là các tuyến đường trung tâm xuất hiện những bãi rác tự phát, vỉa hè bị lấn chiếm sử dụng gây mất mỹ quan; quy trình xử lý nước thải của các nhà hàng, quán ăn, khách sạn, cửa hàng chế biến hải sản chưa được xử lý hoặc chưa qua bể chứa mà được thải trực tiếp ra môi trường, có mùi hôi nồng nặc; đặc biệt tại các tuyến đường nội bộ Khu dân cư số 05 dù đã được gắn biển “cấm đổ rác” và một số nơi được trang bị “camera giám sát”, tuy nhiên vẫn còn hiện tượng đổ lén các loại rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, ve chai và cành cây được cắt tỉa gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ xảy ra cháy nổ vào mùa khô; tại các tuyến đường Nguyễn Văn Linh – Phạm Văn Đồng có tình trạng lấn chiếm vỉa hè sử dụng làm bãi chứa xe máy, xe đạp hỏng, bãi chứa máy móc, vật tư xây dựng, dầu nhớt xả thải trực tiếp ra đường; tại khu vực Bãi Vòng – Cỏ Ống có rác thải đại dương (*ngư lưới cu, chai nhựa, phao, cặn dầu...*).

(Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã đã có báo cáo và kiến nghị UBND huyện và cơ quan chuyên môn liên quan một số nội dung nêu tại Báo cáo số 07/BC-ĐGS ngày 02/7/2022).

b. Giám sát việc xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống Camera, kết quả tổ chức thực hiện Quy chế và tính hiệu quả của hệ thống Camera trong việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện đề nghị những vấn đề cần thiết qua giám sát:

Tháng 10/2021, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức khảo sát, giám sát về hiệu quả của hệ thống camera giám sát giao thông và an ninh trên địa bàn huyện; sau khi khảo sát và làm việc Đoàn giám sát của HĐND huyện đã có Thông báo số 19/TB-ĐKS ngày 06/10/2021 kiến nghị UBND huyện chỉ đạo triển khai một số nội dung, trong đó có việc xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng, chia sẻ, khai thác dữ liệu hệ thống camera giám sát giao thông và an ninh trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở kết quả giám sát, các ý kiến kiến nghị của Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, các ý kiến của cử tri sau các Hội nghị tiếp cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, các ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu trước Kỳ họp và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ. Tại Kỳ họp thứ

Năm (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình diễn ra sôi nổi, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm (có 34 lượt đại biểu) tham gia chất vấn, tranh luận làm rõ vấn đề về vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; vệ sinh môi trường (rác thải, nước thải); an ninh trật tự, an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; hiệu quả của việc quản lý, sử dụng camera giám sát, an ninh trật tự, an toàn giao thông và đã được lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan thuộc thẩm quyền giải trình, trả lời chất vấn đã thu hút sự quan tâm theo dõi, giám sát của cử tri và Nhân dân trên địa bàn huyện. Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình dự kiến và đạt kết quả các yêu cầu đề ra.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Chủ tọa kỳ họp đã kết luận một số nội dung có liên quan và đề nghị UBND huyện các cơ quan chuyên môn, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện và có hướng khắc phục và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND huyện trước ngày 01/10/2022./.

Nơi nhận:

- TTr. Huyện ủy (b/c);
- UBND, BTr UBMTTQVN huyện;
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng huyện;
- Lưu: VT-HĐND.Đ



**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
ĐÓ CHỮ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Thảo